

VITATREE GINGKO PLUS 6000MG WITH Q10 50MG

Ginkgo biloba và Coenzyme Q10 – xua tan nỗi lo suy giảm tuần hoàn

Ginkgo biloba được sử dụng nhiều ở Pháp dưới tên gọi là Tanakan, là một loại cây đã có hàng triệu năm nay, và được trồng nhiều nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, *Ginkgo biloba* còn được biết đến dưới cái tên Bạch quả. Người Trung Quốc đã sử dụng lá của loại cây này để duy trì lượng máu đến thần kinh trung ương từ những năm 2.800 trước Công nguyên. Bạch quả chứa các flavonoid và terpenlacton như bilobalid, ginkgolid A, B, C. Các hoạt chất này được chứng minh có tác dụng làm tăng tuần hoàn trong não, tăng chịu đựng của mô khi thiếu oxy và được coi như là một chất bảo vệ thần kinh, chống oxy hóa, chống gốc tự do, ổn định màng và ngăn cản yếu tố hoạt hóa tiểu cầu (nguyên nhân tạo nên cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu). Theo Martindale – cuốn sách được coi như kim chỉ nam khi sử dụng thuốc, những nghiên cứu về tác dụng trong điều trị bệnh mất trí nhớ bao gồm cả bệnh.

Alzheimer đã chứng minh *Ginkgo biloba* giúp ngăn chặn suy giảm nhận thức, cải thiện tình trạng run tay chân, co cứng, giảm vận động ở người cao tuổi. Đặc biệt, nó còn giúp phục hồi các di chứng sau đột quỵ cũng như hạn chế nguy cơ xảy ra đột quỵ. Coenzyme Q10 là một dẫn chất benzoquinon, phân bố ở nhiều nơi trong cơ thể người và trong tự nhiên, có vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng cho cơ thể. Co Q10 còn giúp chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi các tác hại của các gốc tự do.

Khi được sử dụng đồng thời, *Ginkgo biloba* và Coenzyme Q10 giúp:

- Tăng cường tuần hoàn não, tăng hiệu năng sử dụng oxy của các tế bào não, giúp cải thiện rõ rệt trí nhớ, giảm triệu chứng rối loạn tiền đình, đau nửa đầu.
- Tăng cường chức năng tuần hoàn, tăng cường thị lực.
- Tăng khả năng miễn dịch, chống lão hóa và tiêu diệt tế bào ung thư.

THÀNH PHẦN: Trong 1 viên nang có chứa:

Cao bạch quả (*Ginkgo biloba* extract)

tương đương dược liệu khô6000mg

Ubidecarenon (Coenzym Q10).....50mg

Phụ liệu: Cellulose vi tinh thể, lactose, magnesium stearate vừa đủ 1 viên.

CÔNG DỤNG:

Hỗ trợ cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung.

Hỗ trợ chống oxy hóa, bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do.

CÁCH DÙNG: Dùng 1 viên mỗi ngày sau bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của chuyên gia y tế.

Lưu ý:

- Không dùng cho phụ nữ có thai.
- Không dùng cho phụ nữ đang trong kỳ kinh, rong kinh.
- Không dùng cho người huyết áp cao, xuất huyết, người chuẩn bị làm phẫu thuật.
- Không dùng cho các đối tượng dị ứng với các thành phần của sản phẩm.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Người bị thiếu năng tuần hoàn với những triệu chứng như: đau đầu, chóng mặt, ù tai, suy giảm trí nhớ.

SỐ ĐKSP: 7948/2018/ĐKSP

HẠN SỬ DỤNG: Lô sản xuất và hạn sử dụng được ghi rõ trên bao bì.

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Sản xuất bởi: FERNGROVE PHARMACEUTICALS AUSTRALIA PTY LTD

Địa chỉ: 5 Ferngrove Place South Granville NSW 2142 Australia (Úc).

Nhà nhập khẩu: Công ty TNHH B.Pure Việt Nam

Địa chỉ: Số 34 Phố Hàm Long, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhà phân phối: CÔNG TY CỔ PHẦN KINGPHAR VIỆT NAM

Địa chỉ: Thôn Bình Phú, Xã Yên Phú, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 024 3715 3780 / 0986 356 663